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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 5/2567 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร 

ครั้งท่ี 5/2567 

วันท่ี 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมพยัคฆา ช้ัน 6 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 5 
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3. รองศาสตราจารยเจษฎา จิวากานนท  รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยวีรพล ทวีนันท  รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 10 
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รายวิชาทางคลินิก  15 
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10. นายกฤษณชัย แกวสกุลธรรม   ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 20 

 เม่ือครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

  1)  งานวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 38 ป 25 

   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร 

ไดจัดงานวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 38 ป โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยชาญชยั  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนประธานในพิธี โดยมีผูบริหารจากมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะตางๆ รวมถึงบุคลากร

ของคณะเขารวมในพิธ ีประมาณ 300 คน โดยกิจกรรมดังกลาวดำเนินไปดวยความเรียบรอย 

  2) บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ดำรงตำแหนงเลขาธิการสัตวแพทยสภา 30 

   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวารองศาสตราจารยจารุวรรณ คำพา ไดรับการแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงเลขาธิการสัตวแพทยสภา ในวาระป 2567-2570 จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับรองศาสตราจารย  

จารุวรรณ คำพา ท่ีไดรับการแตงตั้งในครั้งนี้    
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 3) นโยบายประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับนโยบายการประหยัดพลงังานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยมีกิจกรรมหลักในการดำเนินการตามนโยบาย เชน กิจกรรมปลูกปาใหเปน University in the forest และลดการผลิต

คารบอนของมหาวิทยาลัย กิจกรรมรณรงคการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค กิจกรรมการใชแหลงพลังงานเสริม 

เชน Solar roof top นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังสงเสริมใหมีการใชยานยนตไฟฟาเพ่ือทดแทนพลังงานจากน้ำมัน โดย5 

จะรวมมือกับบริษัทเอกชนในการผลิต EV Motorbike เพ่ือขายหรือใหเชาอีกดวย 

 4) นโยบายการกำกับองคการท่ีดี  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีมาตั้งแต 

ป2552 ประกอบดวยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดี 4 ดาน คือ 1) นโยบาย

ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 2) นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) นโยบายดานองคกรและ       10 

4) นโยบายดานผูปฏิบัติงาน โดยในแตละนโยบายไดกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการหรือโครงการท่ีตองดำเนินการ

ใหสอดคลองแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2567–2570 

 5) บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับทุนอานันทมหิดล  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสวนงาม ซ่ึงเปนบุคลากรและศิษยเกา

คณะสัตวแพทยศาสตร  ไดรับทุนพระราชทานมูลนิธิ “อานนัทมหิดล” ประจำป พ.ศ. 2566 เพ่ือไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 15 

จึงตองลาออกจากการเปนบุคลากรของคณะเพ่ือไปศึกษาตอ แตเนื่องจาก สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสวนงาม เปนบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 

คณะจึงจะใหทุนในระหวางรอรับทุนพระราชทาน เพ่ือจูงใจใหมาปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงอาจารยของคณะสัตวแพทยศาสตร

หลังสำเร็จการศึกษาตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 20 

 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2567 

  ประธานใหรองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตวแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว 

ไตรมาสท่ี 2  ปงบประมาณ 2567 โดยเปนขอมูลรายรับ-รายจายคารักษาพยาบาลสัตว จำนวนสัตวปวยท่ีเขารักษา 

รายงานการขอเบิกเงินจากกองทุนสัตววิทยารักษ ผลสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ขอมูลการใชไฟฟาของ

โรงพยาบาลสัตว จำนวนเคสสงตอ สถานพยาบาลสัตวเครือขาย และผลการดำเนินงานโรงแรมสัตวเลี้ยง โดยมีรายละเอียด25 

ตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/ju68t 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 30 
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 1.4 ผลการรับเขาศึกษา ปการศึกษา 2567 

  ประธานใหรองคณบดีฝายวิชาการแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับขอมูลการรับนักศึกษาเขาประจำป

การศึกษา 2567 ในรอบท่ี 1-3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 5 

 

 

 

 

 10 
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  ท้ังนี้ หากการรับนักศึกษาเขาไมไดเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด ก็จะเปดรับตรงในรอบท่ี 4 ตอไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 1.5 สรุปรายงานคาใชจายงบประมาณเงินรายได ประจำเดอืนเมษายน 2567 20 

ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับคาใชจายงบประมาณเงินรายได 

ประจำปงบประมาณ 2567 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประชุม  

https://kku.world/gq7g0 ดังนี ้

1. เงินทุนสำรองสะสมของคณะ ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2567 จำนวน 63,619,051.08 บาท   

2. รายไดของคณะ จำนวน 127,582.30 บาท เม่ือรวมรายได ตั้งแตเดือนตุลาคม 2566 - เมษายน 25 

2567  มีรายไดท้ังสิ้น 2,979,503.69 บาท                

     3. รายไดโรงพยาบาลสัตว 5,270,854.00 บาท เม่ือรวมรายได ตั้งแตเดือนตุลาคม 2566  

- เมษายน 2567 มีรายไดท้ังสิ้น 39,579,112.33 บาท 

     4. งบประมาณท่ีตั้งไวของคณะ 47,108,941.00 บาท เบิกจายไปท้ังสิ้น  14,167,789.47 บาท  

คิดเปนรอยละ 29.65 30 

     5. งบประมาณท่ีตั้งไวของ รพ.สัตว 52,793,253.00 บาท เบิกจายไปท้ังสิ้น 24,290,001.00 บาท  

คิดเปนรอยละ  45.75 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 1.6 เรื่องท่ีคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบโดยการเวียน 

  ประธานใหผูอำนวยการกองบริหารงานคณะแจงใหท่ีประชุมทราบวาในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 

พ.ศ. 2567 มีเรื่องดวนท่ีตองเสนอท่ีประชุมพิจารณาโดยการเวียน จำนวน 3 เรื่อง ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบแลว ดังนี้ 

1)  ขอความเหน็ชอบรับรองการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566 ของนักศึกษา 5 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 ราย ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 

พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/7h5k9  

2) ขอความเห็นชอบรับรองการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566 ของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 ราย ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/1vgce 10 

3) ขอความเห็นชอบรับรองเกรด ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปการศึกษา 2566 ของกลุม

วิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จำนวน 1 รายวิชา คือ VM 064205  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม  https://kku.world/1vgce 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

  ประธานใหผูอำนวยการกองบรหิารงานคณะ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะ ครั้งท่ี 4/2567 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม  

https://kku.world/ns15e ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลว ใหแกไขดังนี้ 

 หนา 3 บรรทัดท่ี 8 เพ่ิมขอความ  …โดยจะรับตามลำดับดังนี้ 20 

    1. อายุรศาสตร สัตวเลี้ยง (1/3)  

   2. อายุรศาสตร สัตวเลี้ยง (2/3) 

   3. อายุรศาสตร ปศุสัตว (1/2) 

   4. อายุรศาสตร ปศุสัตว (2/2) 

   5. ศัลยศาสตร (1/2) 25 

   6. สูติศาสตร (1/1) 

   7. ศัลยศาสตร (2/2) 

   8. พยาธิชีววิทยา (1/2) 

   9. พยาธิชีววิทยา (2/2) 

   10. อายุรศาสตร สัตวเลี้ยง (3/3)  30 

  มติท่ีประชุม เม่ือแกไขรายงานการประชุมตามรายละเอียดขางตนแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 4/2566 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2567 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การติดตามความคืบหนาในการดำเนินงานเรื่องตางๆ ของกรรมการในสวนของผูแทนหัวหนา

สาขาวิชาและผูทรงคุณวุฒิ 

  1) แนวทางการส่ือสารกับบุคลากร และการถายทอดแผนปฏิบัติการ 

   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้คณะไดดำเนินการวิเคราะหสถานการณขององคกร 5 

โดยใชเครื่องมือ PESTEL Analysis, 7S Model, Competetor Analysis ตลอดจนนำผลการทำงานท่ีผานมาจัดทำ

เปนบริบทขององคกร และนำขอมูลมาวิเคราะห SWOT จากนั้นจึงคนหาความทาทายเชิงกลยทุธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

โอกาสเชิงกลยุทธ เพ่ือกำหนดเปนแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของคณะตอไป โดยในวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 

2567 ไดเชิญ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มาวิพากษการจัดทำแผนยุทธศาสตร

ของคณะ นอกจากนั้น รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรจะมาวิพากษฯ ในวันท่ี 31 10 

พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และผูชวยศาสตราจารยรัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝายยุทธศาสตร คณะทันตแพทยศาสตรจะ

มาทบทวนตามกระบวนการขางตนในวันท่ี 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซ่ึงผลการดำเนินการดังกลาว จะนำเสนอในการ

ประชุม VM Meeting ในวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตอไป 

  2) แผนพัฒนาอาจารย 

   ไมมีความคืบหนาจากการแจงในคราวประชุมครั้งท่ีผานมา 15 

 

  3) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

   รองคณบดีฝายแผนและพัฒนานักศึกษาแจงวาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภารกิจดาน

พัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จะดำเนินการประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาใหสโมสรนักศึกษา

ชุดใหมผานการสัมมนาในชวงเดือนมิถุนายน โดยจะเพ่ิมทักษะทางดานดิจิทัลและ AI ใหแกนักศึกษา แตเนื่องจากรอง20 

ศาสตราจารยจารุวรรณ คำพา ตองการทราบขอมูลหรือปฏิทินการทำกิจกรรมของนักศึกษาท้ังป เพ่ือจะไดทราบวา

นักศึกษาดำเนินการตามแผนหรือไม ซ่ึงรองคณบดีฝายแผนและพัฒนานักศึกษาไดชี้แจงวา กิจกรรมของนักศึกษาท้ังหมด

ไดกำหนดอยูในแผนปฏิบัติการประจำปของคณะอยูแลว และไดมีการติดตามทุกไตรมาส แตผูทรงคุณวุฒิตองการใหแยก

ออกมาใหเห็นอยางชัดเจน เพ่ือจะไดติดตามและจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสวนท่ียังไมครบถวนตอไป 

 25 

  4) การบริหารงานรานเวชภัณฑและผลิตภัณฑสำหรับสัตว  

   ยังไมมีความคืบหนาจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

 

  5) สรุปความกาวหนาในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ 

   ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ขณะนี้ไดดำเนินการ30 

จัดทำระบบคนหาคำสั่งของคณะสัตวแพทยศาสตรแลว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม 

https://kku.world/yw6me แตการดำเนินการดังกลาวยังไมเสร็จสมบูรณ ซ่ึงจะเรงดำเนินการใหแลวเสร็จ

ตอไป 
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  6) การดำเนินงานแอปพลิเคชันของคณะ 

   รองศาสตราจารยจารุวรรณ คำพา ไดสอบถามถึงรายละเอียดในการดำเนินงานแอปพลิเคชัน

ของคณะ ซึ่งจากขอมูลท่ีไดรับ ทราบวาแอปพลิเคชันไมสามารถใชงานไดตามฟงกชันท่ีกำหนดไวใน TOR ซ่ึง5 

ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะแจงวา เปนปญหาในทางเทคนิค เนื่องจากโรงพยาบาลสัตวไดเปลี่ยนบริษัทท่ีจัดทำ

เวชระเบียนจากบริษัท PET Metrix เปนบริษัท VetAnyMall จึงไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันได รองศาสตราจารย

จารุวรรณ คำพา จึงขอใหสรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 

  1.  เวชระเบียนของโรงพยาบาลสัตวเชื่อมตอระบบกับ VetAnyMall ไมได เพราะระบบไม

รองรับซ่ึงกันและกัน อาจตองเสียคาใชจายเพ่ิม จึงยังไมมีการพัฒนาตอ 10 

  2. ระบบ Virtual conference ใชงานไมไดจริง ทำไดเพียงการใชลงทะเบียนในงาน KVAC 

2022 เพียงครั้งเดียวและไมไดใชงานอีก 

  3.  Pet Shop ทำไดเพียงการแสดงรายการและภาพสินคาเทานั้น 

  ท้ังนี้ ในสวนของปญหาดังกลาว คณะจะติดตอบริษัทผูพัฒนาในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบ   15 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 4.1 การปรับแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2567 

  รองคณบดีฝายแผนและพัฒนานักศึกษาขอถอนวาระจากการประชุม โดยจะนำเขาในท่ีประชุมใน

คราวประชุมครั้งตอไป 20 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 4.2 รางเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  

  ประธานใหรองคณบดีฝายแผนและพัฒนานักศึกษา เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางเกณฑประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงผานการประชาพิจารณ เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567   โดยมีการ25 

เปลี่ยนแปลงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสวนผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน จากป 2566 โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารแนบทายการประชุม  https://kku.world/h82db ดังนี้ 

 

 

 30 
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 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

  ในสวนสมรรถนะการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนสวนท่ีคณบดีจะพิจารณาประเมิน มีการปรับจากเดิมซ่ึงมี  

5 สมรรถนะ ประกอบดวย 1) การบริการท่ีดี  2) การมุงผลสัมฤทธิ์ 3) การสั่งสมความรูความเชี่ยวชาญในอาชีพ  

4) การทำงานเปนทีม และ 5) การยึดม่ันความถูกตองและจริยธรรม ปรับเปน 6 สมรรถนะ ประกอบดวย 1) สัตวแพทยศาสตร20 

ศึกษา 2) เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพ 4) การมุงผลสัมฤทธิ์ (OKRs หรือ KPI) 

ยุทธศาสตรตาม TOR 5) การทำงานเปนทีม 6) การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณาในสวนของผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน มีมติใหปรับเกณฑประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/styco  ดังนี้ 

 1. เพ่ิมกลุมภาระงาน จากเดิม 5 กลุม เปน 6 กลุม ดังนี้ 25 

  

 

 

 

 30 
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 2. ปรับแกรายละเอียดในขอ 3.4 การเผยแพรงานวิจัย   3.5 งานบริการรักษาสัตว และ 4.1 กรรมการท่ีมี

วาระระดับคณะ ดังนี้ 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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ในสวนสมรรถนะการปฏิบัติงาน ท่ีประชุมเห็นวา จากการประชาพิจารณในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 

2567 ยังไมไดมีการประชาสัมพันธเกณฑสมรรถนะใหมใหบุคลากรสายวิชาการทราบ อีกท้ังเกณฑการประเมินผลใน

แตละสมรรถนะยังไมชัดเจน จึงเห็นวาควรนำกลับไปใหบุคลากรสายวิชาการไดมีการประชาพิจารณอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงให

นำเกณฑผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานซ่ึงท่ีประชุมไดปรับแกในวันนี้เขาประชาพิจารณดวย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนำรางเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดปรับแกแลวท้ัง 2 สวนคือ ผลสัมฤทธิ์5 

การปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน เขารับการประชาพิจารณอีกครั้งหนึ่ง โดยใหนำผลการประชาพิจารณ

เขาพิจารณาในท่ีประชุมในคราวประชุมครั้งตอไป 

 4.3 การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารยของอาจารยทรรศิดา พลอยงาม 

  ประธานใหรองคณบดีฝายวิชาการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ

ในระดับผูชวยศาสตราจารยของอาจารยทรรศิดา พลอยงาม อาจารยจากกลุมวิชาอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง ซ่ึงจากการประชุม10 

คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 2/2567 ท่ีประชุมไดมีมติใหปรับแกใน 3 ประเด็น คือ 

    1. ใหสงผลงานวิจัยท้ังหมดท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการแลว ท้ังงานวิจัยหลัก 

                          และงานวิจัยท่ีมีสวนรวม 

    2. ใหอธิบายวางานวิจัยท่ีไดดำเนินการรวมกับ University of Minisota ผูวิจัยมีสวนรวมมาก 

                          นอยเพียงใด 15 

    3. ใหพิสูจนอักษรใน ก.พ.ว.มข 03 ใหครบถวน 

     บัดนี้ อาจารยทรรศิดา พลอยงาม ไดดำเนินการแกไขตามมติของท่ีประชุมแลว โดยมีผลงานทางวิชาการ

ท่ีเสนอเพ่ือประกอบการขอกำหนดตำแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย ไดแก งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง และกรณีศึกษา 

(Case study) จำนวน 1 เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/lp8df ดังนี้ 

      1) Symmetric dimethylarginine in dogs with pulmonary arterial hypertension  โดยเปน20 

ผูประพันธบรรณกิจ (Corresponsding author) 

      2) Neurons of the median preootic nucleus contribute to chronic angiotensin II-salt 

induced hypertension in the rat  โดยเปนผูมีสวนสำคัญทางปญญา (Essentially intellectual contributor)  

      3) Enterococcus faecium septicemia in a dog: Clinical features and molecular screening of 

virulence genes of Enterococcus  โดยเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) 25 

  จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาปริมาณงานวาสมควรกําหนดตําแหนงในระดับผูชวยศาสตราจารยหรือไม 

ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาผลงานของอาจารยทรรศิดา พลอยงาม มีความเหมาะสมท่ีจะขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชาอายุรศาสตรทางสัตวแพทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

https://kku.world/sevqc ,  https://kku.world/ryrn5 , https://kku.world/l3yj2 และ  

https://kku.world/kuha3 30 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการขอกำหนดตำแหนงเปนผูชวยศาสตราจารยของอาจารยทรรศิดา พลอยงาม 
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 4.4 การขอเปล่ียนแปลงหลักสูตรจากสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เปน วิทยาศาสตรบัณฑิตของนางสาวนงนภัส 

ฤทธิ์อเนก 

  ประธานใหรองคณบดีฝายวิชาการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เปน วิทยาศาสตรบัณฑิต ของนางสาวนงนภัส ฤทธิ์อเนก นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รหัสนักศึกษา 623180011-8 เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ จึงสงผลกระทบตอการศึกษา 5 

กอปรกับครอบครัวมีปญหาดานคาใชจาย จึงประสงคจะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยมีจำนวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

201 หนวยกิต และมีหนวยกิตท่ีผาน 201 หนวยกิต คะแนนเฉลี่ย (G.P.A) 2.70 ท้ังนี้ ไดผานการรับรองจากท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 3/2567 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการ

ประชุม https://kku.world/8zcfi  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเปนวิทยาศาสตร10 

บัณฑิตของนางสาวนงนภัส ฤทธิ์อเนก 

 

 4.5 รับรองการสําเร็จการศึกษาของนายเอกชัย ทองคํา 

  ประธานใหรองคณบดีฝายวิชาการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอรับรองการสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย แบบ 1.2 (หลักสูตร15 

นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปการศึกษา 2566 ของนายเอกชัย ทองคำ รหัสนักศึกษา 637180001-9 โดยบัณฑิต

วิทยาลัยไดแจงวานักศึกษาไดสงวิทยานิพนธและเอกสารอ่ืนๆ ครบตามเง่ือนไขท่ีกำหนดแลว โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/pim8s 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการขอสำเร็จการศึกษาของนายเอกชัย ทองคำ 

 20 

 4.6 รับรองการสําเร็จการศึกษาของนายพันทิศ กำลังชัย 

  ประธานใหรองคณบดีฝายวิชาการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอรับรองการสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร ประจำภาคปลาย ปการศึกษา 

2566 ของนายพันทิศ กำลังชัย รหัสนักศึกษา 646180001-9 โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาไดตรวจสอบเง่ือนไข

การสำเร็จการศึกษาจากระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนายพันทิศ กำลังชัย ไดผานตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกำหนดแลว 25 

แตยังไมไดมีการสอบประเมินสัตวแพทยประจำบาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม 

https://kku.world/pim8s 

  มติท่ีประชุม ใหนายพันทิศ กำลังชัย สอบประเมินสัตวแพทยประจำบานใหเสร็จสิ้นเสียกอน และให

นำเขาในท่ีประชุมในคราวประชุมถัดไป 

 30 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 5/2567 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

4.7 รายงานความกาวหนาในการลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกของอาจารยปองรัตน ใจศิล 

  ประธานใหผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาความกาวหนาในการลาศึกษา

ตอระดับปริญญาเอก ณ Iowa State University of Science and Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาของอาจารย 

ปองรัตน ใจศิล ซ่ึงมีเง่ือนไขวาจะตองรายงานใหท่ีประชุมทราบความกาวหนาในการศึกษาทุกไตรมาส โดยคาดวาจะ

สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2567 (วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย5 

การประชุม https://kku.world/8b280 

  มติท่ีประชุม รับรองความคืบหนาในการลาศึกษาตอของอาจารยปองรัตน ใจศิล 

 

 4.8 แผนการบริหารจัดการสัตวเพ่ือใชในการเรียนการสอน 

  ประธานไดใหผูชวยศาสตราจารยอรัญ จันทรลุนหารือกับท่ีประชุมวา จากการเสนอใหผูบริหารจัดทำ10 

รูปแบบการดูแลสัตวทดลอง ซ่ึงแบงเปน 2 สวนคือระดับ คสก.ของมหาวิทยาลัย และกลุมหนวยสัตวเลี้ยงเพ่ือการ

เรียนการสอน ไดดำเนินการอยางไรบาง เนื่องจากท่ีผานมามีโคทดลอง (หมายเลข 11) ตายโดยไมทราบสาเหตุ ท้ังท่ี

มีสุขภาพสมบูรณ และผูท่ีดูแลสัตวก็ไดสอบถามตนเองวาจะตองดำเนินการอยางไร ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ

จึงชี้แจงประเด็นดังกลาววาตามข้ันตอนเม่ือมีสัตวทดลองตาย สัตวแพทยประจำฟารมจะตองรายงานใหคณบดีทราบ

ถึงสาเหตุการตาย ซ่ึงในบางกรณีถาไมทราบสาเหตุของการตายก็จะตองมีการชันสูตรและรายงานผลการชันสูตรกับ15 

คณบดี จากนั้นจึงขออนุญาตทำลายซากดวยวิธีการท่ีเหมาะสม แตในกรณีดังกลาว ไมมีการรายงานจากสัตวแพทย

ประจำฟารม แตมีบันทึกจากหัวหนางานหองปฏิบัติการและสัตวทดลองวาไดขอทราบแนวปฏิบัติจากประธาน คสก.

ของคณะ และไดรับคำแนะนำใหดำเนินการฝงกลบ จึงไดดำเนินการฝงกลบแลวตามคำแนะนำดังกลาวแลว 

   ผูชวยศาสตราจารยอรัญ จันทรลุน ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวาจากกรณีดังกลาว ไมเปนไปตาม 

SOP ของการเลี้ยงสัตวทดลอง จึงตองการใหผูบริหารคณะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการสัตวทดลองในแตละชนิดสัตว 20 

และทราบมาวา ไดมีการเสนอคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาบริหารจัดการในแตละชนิดสัตวแลว แตยังไมไดมีการ

พูดคุยกันวาขอบขายการปฏิบัติหนาท่ีจะเปนเชนไร  ซ่ึงประธานจะไดใหผูชวยคณบดีฝายสนับสนุนการศึกษามาให

รายละเอียดเรื่องการบริหารจัดการสัตวทดลอง รวมถึงความคืบหนาในการจัดตั้งศูนยวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตวของ

คณะในคราวประชุมครั้งตอไป 

   มติท่ีประชุม รับทราบขอหารือดังกลาว 25 

 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 ขออนุมัติลาศึกษาตอของ น.สพ.รักษพล เดชคง 

  ประธานใหรองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการลาศึกษาตอในประเทศ

โดยใชเวลาราชการบางสวนของ น.สพ.รักษพล เดชคง ตำแหนงสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีความประสงคจะลา30 

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวชิาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยใชทุนสวนตัว มีกำหนด 4 ป นับตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2571 ใชเวลา

ปฏิบัติงานบางสวน ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น. และวันศุกร เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/9v6bk 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 5/2567 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

  มติท่ีประชุม  ใหโรงพยาบาลสัตวตรวจสอบการกรอกเอกสารใหครบถวนสมบูรณ แลวใหเวียน

เสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

 5.2 ขออนุมัติลาศึกษาตอของ สพ.ญ.ทศวรรณ มากพันธผล 

  ประธานใหรองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการลาศึกษาตอในประเทศ5 

โดยใชเวลาราชการบางสวนของ สพ.ญ.ทศวรรณ มากพันธผล ตำแหนงสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีความประสงค

จะลาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร 

โดยใชเงินจากกองทุนสงเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร มีกำหนด 1 ป 5 เดือน 

นับตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2567 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ใชเวลาปฏิบัติงานบางสวน ในวัน

พฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น. และวันศุกร เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการ10 

ประชุม https://kku.world/vt27s  

  มติท่ีประชุม  ใหโรงพยาบาลสัตวตรวจสอบการกรอกเอกสารใหครบถวนสมบูรณ แลวใหเวียน

เสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  

 5.3 เสนอรายช่ือศิษยเกาดีเดน เพ่ือเขารับรางวัลศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 15 

  ประธานใหรองคณบดีฝายแผนและพัฒนานักศึกษาเสนอใหท่ีประชุมรับรองรายชื่อของศิษยเกาท่ี

ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกศิษยเกาดีเดน เพ่ือเขารับรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดย น.สพ.โยธิน พันธศรี ศิษยเการุนท่ี 12 ไดรับการคัดเลือกใหเปนศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกนในสวนของ

คณะสัตวแพทยศาสตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/uhpzv 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายชื่อ น.สพ.โยธิน พันธศรี เปนศิษยเกาดีเดน 20 

 

 5.4 หัวหนาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรขอลาออก เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในสัตวแพทย

สภา 

  ประธานใหรองศาสตราจารยจารุวรรณ คำพา แจงใหท่ีประชุมทราบวา จากการท่ีตนเองไดรับการ

แตงตั้งใหเปนเลขาธิการสัตวแพทยสภา จึงประสงคจะขอลาออกจากตำแหนงหัวหนาสาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร ตั้งแตวันท่ี 25 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เปนตนไป จึงขอใหคณะดำเนินการสรรหาหัวหนาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรคนใหม 

เพ่ือใหการดำเนินงานของหัวหนาสาขาวิชาเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม 

https://kku.world/b69p1 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 30 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 5/2567 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

 5.5 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 6/2567   

  ประธานใหผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ หารือท่ีประชุมเก่ียวกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะ ครั้งท่ี 6/2567 ซ่ึงตามปฏิทินการประชุมไดกำหนดไวในวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แตเนื่องจากใน

เดือนมิถุนายน คณะมีกิจกรรมในการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2568 และมีกิจกรรมวิเคราะห

สถานการณขององคกร ตลอดจนการจดัทำแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของคณะ ซ่ึงตองนำเสนอใหท่ีประชุมทราบ 5 

จึงขอมติในการกำหนดวันประชุมใหม 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหกำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 6/2567 เปนวันท่ี 

27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 10 

 

 

       (นายกฤษณชัย แกวสกุลธรรม) 

           กรรมการและเลขานุการ 

        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 15 
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